

**ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV**



**BẢN TIN NỘI BỘ
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
THÁNG 01 NĂM 2023**

I - TIN TỨC THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

1. ĐIỂM TIN THẾ GIỚI

10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022

*** Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine**

Ngày 24/02, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Xung đột nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại, đẩy quan hệ Nga - phương Tây vào vòng xoáy đối đầu mới. Cuộc xung đột cùng các biện pháp trừng phạt - đáp trả giữa Nga và phương Tây tác động nặng nề tới an ninh, chính trị toàn cầu; đẩy giá khí đốt có thời điểm đạt mức cao kỷ lục trong 14 năm qua; nhiều quốc gia đối mặt với thiếu hụt lương thực và giá cả hàng hóa tăng mạnh kể từ tháng 3 đến tháng cuối của năm.

*** Nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh lãi suất**

Ngày 16/3, lần đầu tiên trong hơn ba năm, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong năm 2022, Fed đã bảy lần tăng lãi suất, đưa lãi suất cơ bản lên 4,25 - 4,5%. Ngày 21/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng tăng lãi suất lần đầu tiên trong 11 năm và sau đó tăng thêm ba lần nữa trong năm. Việc FED, ECB và nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát và giữ thị trường tài chính ổn định đã làm cho một số nền kinh tế rơi vào nguy cơ suy thoái.

*** Thế giới ứng phó với dịch COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ**

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch COVID-19 chưa thể chấm dứt do biến thể phụ Omicron của virus Corona tiếp tục làm dịch bệnh lây lan mạnh ở nhiều quốc gia. Cùng đó, ngày 23/7, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh “đậu mùa khỉ.” Dịch bệnh tiếp tục gây lo ngại cho nhiều quốc gia, hoạt động bình thường vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn trên phạm vi toàn cầu.

*** Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XX**

Tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 16-22/10, ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng thời xác định nhiệm vụ chiến

lược trong 5 năm tới và xa hơn nữa, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu "100 năm thứ hai" xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt vào năm 2049.

*** Biến động liên tiếp trên chính trường Anh**

Ngày 7/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức. Đến ngày 20/10, bà Liz Truss, người được bầu thay thế ông Boris Johnson, cũng từ chức sau 45 ngày tại vị, trở thành thủ tướng cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử nước Anh. Ngày 25/10, ông Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành người trẻ nhất đảm nhận cương vị thủ tướng Anh trong hơn 200 năm. Ngày 8/9, Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 sau 70 năm trị vì. Thái tử Charles lên kế vị, trở thành Nhà Vua Charles III.

*** COP27 đạt thỏa thuận thành lập Quỹ bồi thường tổn thất do biến đổi khí hậu**

Ngày 20/11, Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) thông qua thỏa thuận bước ngoặt về việc các quốc gia phát thải nhiều trong quá khứ đền bù tổn thất cho các nước đang phát triển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với con người và môi trường.

*** Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người**

Ngày 15/11, bé gái Venice Mabansag, chào đời ở Manila (Philippines) trở thành công dân thứ 8 tỷ. Dấu mốc dân số này vừa tạo động lực phát triển vừa đặt thế giới trước những thách thức về môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...

*** Thảm kịch giẫm đạp tại Hàn Quốc và Indonesia**

Ít nhất 158 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng khi hàng chục nghìn người tham gia lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon ở Seoul (Hàn Quốc) tối 29/10. Hơn 130 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ giẫm đạp và xô xát xảy ra tối 1/10 tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang (Indonesia). Hai thảm họa liên tiếp trong vòng một tháng đẩy lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các sự kiện tập trung đông người sau đại dịch COVID-19.

*** NASA thực hiện thành công thử nghiệm thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh**

Tối 26/9 (giờ Mỹ), tàu vũ trụ mang tên Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh (DART) của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện cú va chạm có chủ đích với Dimorphos, đẩy tiểu hành tinh này chệch khỏi quỹ đạo tự nhiên. Đây là lần đầu tiên con người thành công trong việc thay đổi có chủ đích chuyển động của một vật thể ngoài vũ trụ, và cũng là lần đầu tiên công nghệ dịch chuyển tiểu hành tinh được thực hiện được một cách toàn diện.

*** World Cup 2022 tại Qatar với nhiều điều đặc biệt**

Lần đầu tiên, Giải vô địch Bóng đá Thế giới FIFA World Cup được tổ chức vào cuối năm (giữa mùa giải), tại một nước Arab, có trọng tài nữ điều hành, sử dụng công nghệ xác định vị bán tự động, ứng dụng thông tin hiệu suất cầu thủ FIFA Player và hệ sinh thái dữ liệu bóng đá... Cầu thủ Lionel Messi của đội vô địch Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên có hai Quả bóng vàng World Cup. Đội tuyển Maroc làm nên lịch sử khi là đại diện đầu tiên của châu Phi vào nhóm bốn đội tuyển mạnh nhất vòng chung kết.

(Nguồn: Theo Thông tấn xã Việt Nam)

2. TIN TỨC THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC

10 sự kiện, vấn đề nổi bật của Việt Nam năm 2022

*** Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh, nằm trong nhóm nước đạt tốc độ tăng GDP cao nhất**

Vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và những biến động trên thế giới, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng GDP năm 2022 dự kiến đạt 7,5-8%. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,1-3,3%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỷ USD, tăng 12,18%.

*** Nhiều vấn đề hệ trọng được quyết định có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của đất nước**

Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XIII đã quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính sách, pháp luật về đất đai; Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới... Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết Vùng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, quyết định cụ thể và tổ chức triển khai ngay trong thực tiễn, mở ra cơ hội phát triển bền vững, toàn diện của đất nước cả trước mắt và lâu dài.

*** Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt**

Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở 63 tỉnh, thành bước đầu có hiệu quả. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm được tiến hành thận trọng, khách quan, công tâm, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra gần 2.500 vụ về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như: Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Công ty AIC; Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.... Công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

*** Triển khai hàng loạt các hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia**

Chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 30/10 đến 1/11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện đặc biệt quan trọng, đạt kết quả toàn diện, góp phần củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Cùng với đó là các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; chuyến thăm Hoa Kỳ, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh Chính; chuyến thăm Hungary, Anh, Australia, New Zealand, Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việt Nam cũng tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các diễn đàn khu vực và quốc tế như: ASEAN, AIPA, APEC, Liên Hợp Quốc... Năm 2022 cũng đánh dấu việc tổ chức thành công Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia.

*** Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc**

Ngày 11/10/2022, Việt Nam đã lần thứ 2 trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, diễn ra ở New York, Mỹ với số phiếu rất cao. Kết quả bầu cử là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Với trọng trách tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp vào thúc đẩy tất cả các quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực.

*** Tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31**

Với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) từ ngày 12-23/5/2022. Qua 14 ngày tranh tài, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam đoạt 205 huy

chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với hàng loạt những thành tích ấn tượng, đã bảo đảm một kỳ SEA Games công bằng, công khai, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Việt Nam đã tạo ấn tượng sâu sắc về một nước thành viên ASEAN thân thiện, mến khách, chu đáo, đã hoàn toàn hồi phục và đang phát triển mạnh mẽ.

*** Thị trường vốn, bất động sản... nhiều biến động bất thường, cần tháo gỡ**

Năm 2022 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của các thị trường như bất động sản, trái phiếu do doanh nghiệp, chứng khoán, xăng dầu... Thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, tăng kỷ lục trong những tháng đầu năm và đảo chiều lao dốc liên tục trong những tháng cuối năm. Do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tăng kỷ lục, cùng với đó là tình trạng đứt gãy nguồn cung khiến nhiều các cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa hoặc mở bán cầm chừng. Hiện tượng này một phần do quyết tâm xử lý các bất cập, tồn tại lâu dài của hoạt động kinh doanh ở một số doanh nghiệp lớn, vừa đặt ra ưu tiên phải tiếp tục giải quyết một cách quyết liệt, dứt điểm trong năm 2023.

*** Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế gây khó khăn cho việc khám chữa bệnh**

Hàng loạt các bệnh viện trong cả nước rơi vào tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế kéo dài vì nhiều lý do, trong đó có những vướng mắc trong các văn bản liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế dẫn tới cách hiểu, cách làm khác nhau. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh, ảnh hưởng tới vấn đề công bằng và an sinh xã hội. Đây là một ưu tiên chỉ đạo xử lý của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

*** Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới**

Nhìn lại kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; ngày 17/12 tại Bắc Ninh diễn ra Hội thảo Văn hoá 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa". Các hội thảo này diễn ra sau 01 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc cho thấy ưu tiên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc quyết tâm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

*** Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia**

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm chứng kiến những kết quả nổi bật trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và giao dịch điện tử. Chuyển đổi số đã trở thành toàn dân, toàn diện, với sự tham gia tích cực của các Bộ, Ngành, địa phương. Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII đã chính thức coi chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới có tính đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Nguồn: Theo Đài Tiếng nói Việt Nam)

II - ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*** Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương**

Chiều ngày 09/12, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 179 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động... để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối đã tham mưu, đề xuất với Trung ương về hệ thống tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp; tham gia ban chỉ đạo, tổ biên tập các Đề án xây dựng quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn hoạt động của Đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, chiến tranh, xung đột giữa các nước và những biến động nhanh của tình hình kinh tế, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối cũng như của các đảng bộ trực thuộc, vừa đảm

bảo nguyên tắc chung, vừa đáp ứng đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối cũng như thích ứng với tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay...

*** Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tổng kết các mặt xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023**

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo báo cáo tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng được trình bày tại Hội nghị, trong năm 2022, các cấp ủy thuộc trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, Ban Tuyên giáo cấp ủy đã kịp thời tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng hình thức phù hợp, tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm: ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương Đảng khóa XIII, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu, phối hợp tổ chức 12 hội nghị kết nối Hội nghị trực tuyến của Trung ương; sơ kết, tổng kết hơn 10 nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác tuyên giáo. Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền trọng tâm năm 2022 như: tuyên truyền các ngày lễ lớn; các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (*tổ chức thành công “Hội thao Cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I - năm 2022”*; biên soạn ấn phẩm sách ảnh: “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 15 năm xây dựng và phát triển”...); Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021; triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 (có 1.243 tác phẩm dự thi). Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW bám sát yêu cầu của Trung ương; triển khai tuyên truyền sâu rộng, chủ động kiểm tra, đôn đốc việc học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của Đảng ủy Khối năm 2022. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội được chú trọng... Trong năm, công tác dân vận của Đảng ủy Khối cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về người lao động, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Tổ chức đã tham mưu Đảng ủy Khối ban hành 810 văn bản để triển khai thực hiện hoàn thành 190 nhiệm vụ (gồm 44 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, 37 nhiệm vụ phát sinh, 109 nhiệm vụ thường xuyên) và các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã rà soát, tham mưu xử lý, khắc phục sai phạm trong

tuyên dụng đối với cán bộ, công chức theo Kết luận số 27 của Ban Bí thư; tổng kết, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; việc xây dựng đề án thành lập đảng bộ trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước...

Năm 2022, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm; ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát làm cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về công tác PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương. Cấp ủy các cấp trong Khối cũng đã tiến hành kiểm tra 1.126 tổ chức đảng, 7.124 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.096 tổ chức đảng, 5.627 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng ủy Khối kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới, 49 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 754 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 282 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 855 tổ chức đảng, 1.513 đảng viên; thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó có 08 cấp ủy viên các cấp...

Văn phòng cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc và Văn phòng Đảng ủy Khối đã tiếp nhận trên 32.000 văn bản đến, phát hành trên 24.000 văn bản đi. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định; tham mưu xây dựng Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 của cấp ủy, Chương trình công tác năm 2022 của ban chấp hành, ban thường vụ; Báo cáo kiểm điểm tập thể ban thường vụ; các báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết công tác năm... Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý văn bản, bảo mật thông tin tài liệu và sử dụng con dấu đúng quy định. Hệ thống văn bản đến, đi được số hóa, đảm bảo thuận tiện, khoa học cho việc tra cứu, lưu trữ tài liệu...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ Khối cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác Tuyên giáo; chủ động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tập trung nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, trực tiếp làm công tác dân vận. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối chỉ đạo tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp cùng cấp để tổ chức tốt các hội nghị cán bộ công chức, hội nghị

người lao động. Quan tâm đảm bảo đời sống và thu nhập chính đáng của người lao động.

UBKT các cấp cần chủ động tham mưu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT các cấp, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá đảng bộ trực thuộc và quy định về đánh giá cán bộ theo vị trí, việc làm. Tập trung tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo nghị quyết nhiệm vụ công tác năm và chương trình công tác năm 2023, các nghị quyết chuyên đề. Văn phòng cấp ủy các cấp tham mưu thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác hàng quý, năm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, tổ chức các hội nghị trực tuyến...

*** Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023**

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo năm 2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản của Đảng ủy Khối, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện có hiệu quả các nội dung Cuộc vận động; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2020 - 2022; đồng thời giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của một số doanh nghiệp trong Khối và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cho 11 doanh nghiệp, đơn vị... Bên cạnh đó, các cấp ủy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các đảng ủy trực thuộc đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối về Cuộc vận động; triển khai thực hiện nhiều nội dung cuộc vận động thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông... Nhiều thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã được công nhận là "Thương hiệu quốc gia" và

vươn tầm ra nhiều nước trên thế giới, được đông đảo bạn hàng, đối tác, người tiêu dùng ưa thích.

Để thực hiện Quy chủ dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục được thống nhất về nội dung và cách thức triển khai, trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết công tác năm, trong đó có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân (người lao động), giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị trong Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định cho phù hợp với thực tế để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức, người lao động. Thực hiện có nề nếp về các nội dung công khai, phát huy quyền làm chủ của công nhân viên chức, người lao động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động trong doanh nghiệp...

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu:

Đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu triển khai đầy đủ nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả, thực chất các nội dung Cuộc vận động, phát huy và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đơn vị, doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin về các dịch vụ sản phẩm của nhau, từ đó có các giải pháp thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong lộ trình ngắn hạn và lâu dài góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Với hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cần rà soát các khâu ban hành văn bản, thực hiện theo đúng quy định; có trách nhiệm tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại đi vào thực chất; kiện toàn Ban Chỉ đạo những nơi còn khuyết, thiếu. Căn

cứ chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát các nội dung nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hoá thành chương trình công tác năm 2023 của đơn vị để triển khai có hiệu quả.

*** Đảng ủy Khối DNTW ban hành Kế hoạch số 67-KH/ĐUK**

Ngày 14/12/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 67-KH/ĐUK về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Xin đính gửi toàn văn nội dung Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 67-KH/ĐUK của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương để các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn thực hiện quán triệt, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp; từ đó triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW phù hợp với tình hình điều kiện và thực tế của đơn vị.

(Chi tiết Nghị quyết 22-NQ/TW và Kế hoạch số 67-KH/ĐUK đính kèm)

III - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

*** Quán triệt, phổ biến một số văn bản của Trung ương**

Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 26/10/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Xin đính gửi toàn văn nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW để các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động bằng hình thức phù hợp; từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

(Chi tiết Chỉ thị số 18-CT/TW đính kèm)

Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 14/11/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 44-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Xin đính gửi toàn văn nội dung Kết luận số 44-KL/TW để các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp.

(Chi tiết Kết luận số 44-KL/TW đính kèm)

Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Ngày 16/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 4314-CV/BTGTW về việc tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cũng như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã ban hành Công văn số 263-CV/BTGDĐUK, ngày 02/12/2022 yêu cầu các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

(Chi tiết các khẩu hiệu tuyên truyền đính kèm)

*** Đảng ủy TKV triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng**

Trong 2 ngày 05 và 06/12/2022, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị có 03 điểm cầu kết nối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là: Trụ sở TKV tại Hà Nội, Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh và Công ty Nhôm Lâm Đồng. Thành phần tham dự gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TKV, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TKV; Thành viên Hội đồng thành viên TKV; các Phó Tổng giám đốc TKV, Kế toán trưởng; các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy TKV (Trưởng ban, Phó ban và cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc công tác Đảng); Trưởng các ban chuyên môn; Người quản lý phần vốn (Ban Quản lý vốn TKV); Công đoàn TKV (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng các Ban tại Hà Nội); Đoàn Thanh niên TKV (Bí thư, Phó Bí thư); các đồng chí Bí thư Đảng ủy/Phó Bí thư phụ trách; Tổng Giám đốc/Giám đốc/Q. Giám đốc; Phó Bí thư; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; cán bộ trực tiếp tham mưu công tác Đảng của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV và các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV; toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng; Chi bộ Ban Quản lý dự án Bauxite Nhôm Lâm Đồng.

Căn cứ Kế hoạch số 935-KH/ĐU, ngày 28/11/2022 v/v tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, 25 chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với tổng

số điểm câu kết nối học tập là 72 điểm câu và tổng số đảng viên tham gia học là 6.021 đồng chí.

***Một số kết quả công tác xây dựng Đảng nổi bật trong năm 2022**

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2022, Đảng ủy TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng và ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định SXKD, chăm lo đời sống, việc làm và chăm sóc sức khỏe người lao động, phân đấu hoàn thành kế hoạch từng tháng và cả năm 2022. Chỉ đạo rà soát, tăng cường lãnh đạo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, quản lý đất đai, quản lý thuê ngoài, mua sắm trang thiết bị, các dự án đầu tư... Tăng cường công tác xây dựng Đảng, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, công tác tư tưởng chính trị, kiểm tra giám sát... Cụ thể, Đảng ủy TKV đã ban hành 44 nghị quyết, quy chế, quy định, chỉ thị và chương trình; 658 văn bản lãnh chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

(2) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Trong năm 2022, Đảng ủy TKV đã lãnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn, Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là các hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV... Công tác tuyên truyền nói chung trong Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TKV qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TKV năm 2022.

- Ban hành một số Nghị quyết, Chỉ thị như: Nghị quyết số 51-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN, ngày 03/10/2022 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân, cán bộ ngành Than; Nghị quyết số 53-NQ/ĐU, ngày 25/10/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 44-CT/ĐU ngày 22/7/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn TKV lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028...

- Lãnh chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, trong đó lựa chọn 236 tác phẩm để gửi tham gia Giải. Đảng ủy TKV phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh đã mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

- Kiện toàn lại đội ngũ công tác viên dư luận xã hội, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị kiêm chức. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV như: kiện toàn, điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên và tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV; ban hành chương trình công tác năm 2022; Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

(3) Công tác tổ chức, cán bộ

- Triển khai các Quy định mới của Ban Bí thư đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc như: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước; Quy định về công tác quy hoạch cán bộ và một số quy định khác. Trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phê duyệt Đề án thành lập Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn TKV. Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế, Quy định của Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

- Điều chỉnh Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; kiện toàn, phân công lại nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Giải thể 02 Chi bộ cơ sở. Phê duyệt, rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Hướng dẫn Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025.

- Phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2022. Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2022 - 2023 đối với 104 học viên là đảng viên của các chi, đảng bộ trực thuộc.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ hoàn thành kế hoạch tổng kết đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng đảng năm 2021; thẩm định, tổng hợp kết quả công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021

- Thẩm định hồ sơ, kết nạp đảng cho 246 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận chuyển đảng chính thức cho 226 đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 01 đảng bộ cơ sở; Bằng khen cho 03 chi bộ và 11 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 18 đảng viên thuộc Đảng bộ TKV.

(4) Công tác kiểm tra, giám sát

- Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo chức năng nhiệm vụ và quy định của đảng, cụ thể như lãnh chỉ đạo và thực hiện giám sát chuyên đề đối với một số dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh than của Tập đoàn theo Kết luận của Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn. Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Đảng uỷ Khối về công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng.

- Chỉ đạo rà soát, lập danh mục các quy chế, quy định của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ Tập đoàn để sửa đổi bổ sung, thay thế phù hợp với các quy định mới ban hành. Thực hiện hoàn thành các cuộc giám sát, kiểm tra đối với BCH Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ các đơn vị, bổ sung chương trình KTGS năm 2022 theo yêu cầu thực tế.

- Trong năm 2022, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 70 tổ chức đảng và 138 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 79 tổ chức đảng và 37 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 70 tổ chức đảng, 31 đảng viên. Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với 22 tổ chức đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 06 cuộc, qua kiểm tra đã kết luận và xử lý kỷ luật 05 tổ chức đảng (khiển trách 03, cảnh cáo 02) và 35 đảng viên. Tổng số đảng viên bị cấp uỷ các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật là 85 trường hợp (trong đó khiển trách 57; cảnh cáo 16; khai trừ 12). Giải quyết tố cáo đối với 03 đảng viên theo quy định, không có đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng.

(5) Công tác dân vận

- Đảng uỷ TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác dân vận. Trong năm có 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; tại các chi, đảng uỷ cơ sở có 35 mô hình tập thể điển hình “Dân vận khéo” và 30 mô hình cá nhân điển hình Dân vận khéo.

- Lãnh đạo tập trung tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TKV chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới.

- Tập đoàn đã hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên các địa phương cả nước tổng số trên 152 tỷ đồng qua các dự án như: đầu tư xây dựng Quảng trường 12/11; hỗ trợ tỉnh Lào Cai xây dựng trường học liên cấp...

*** Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023**

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động

- Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của các cấp.

- Tuyên truyền sâu rộng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của TKV, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), 55 năm Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than 15/11 (1968-2023), 87 năm Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2023), 75 năm truyền thống ngành kiểm tra của Đảng 16/10 (1948-2023), thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Quy định số 37-QĐ/TW. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên.

- Lãnh đạo đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ tạo sự đoàn kết, ủng hộ của người lao động trong TKV và dư luận xã hội đối với các đơn vị và TKV. Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá TKV, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, lan toả hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”...

(2) Thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp theo các quy định của Trung ương, phù hợp với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025, bổ sung phương hướng nhiệm vụ phù hợp để thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Trung ương. Lãnh đạo việc kiện toàn nhân sự cấp cao Tập đoàn; lãnh đạo việc rà soát, thực hiện các quy trình quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thi hành kỷ luật cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên, đảm bảo giữ ổn định chính trị nội bộ và vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn và các đơn vị trong TKV.

- Tăng cường chỉ đạo các chi, đảng ủy trực thuộc tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc/Giám đốc;

Triển khai thực hiện Đề án thành lập Đảng bộ Công ty mẹ - TKV sau khi được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn mô hình các Ban Đảng, các tổ chức Đảng các cấp theo Quy định số 87-QĐ/TW ngày 16/11/2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước sau khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

(3) Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh

- Tăng cường vai trò của các cấp uỷ đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân và chịu trách nhiệm đối với công việc được giao. Nghiên cứu, ban hành các nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ TKV đối với các lĩnh vực: quản lý Người đại diện phần vốn của TKV ở các đơn vị, công tác truyền thông, văn hoá, xã hội và một số lĩnh vực khác.

- Lãnh đạo tổ chức Công đoàn TKV thực hiện tốt Chỉ thị số 44-CT/ĐU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Lãnh đạo Đoàn thanh niên thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/ĐU, ngày 25/10/2022 của Đảng uỷ TKV về tăng cường lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong TKV giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát huy truyền thống đội ngũ công nhân Vùng mỏ, Truyền thống ngành Than - Khoáng sản, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

- Tăng cường kiểm tra giám sát (KTGS) tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung KTGS việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng và việc ban hành các quy chế, quy định. Bám sát Chương trình KTGS nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ và thực hiện chương trình KTGS năm 2023.

- Đẩy mạnh KTGS đối với một số lĩnh vực như: công tác quản lý đất đai; công tác vận chuyển, công tác nhập khẩu, pha trộn chế biến than, tiêu thụ than - khoáng sản; công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; công tác quản lý, mua sắm, sử dụng vật tư; công tác quản lý cán bộ; công tác kê khai và kiểm soát kê

khai tài sản... Thực hiện giám sát chuyên đề đối với một số dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh than, khoáng sản.

- Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 03/3/2022 của Đảng uỷ Khối về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 12/7/2021 của Đảng uỷ Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 13/10/2020 của Đảng uỷ Tập đoàn về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025.

*** Đảng uỷ TKV khen thưởng 05 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022**

Ngày 29/12, Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã cho ý kiến thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết của Đảng uỷ Tập đoàn về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn năm 2023; Nghị quyết của Đảng uỷ Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Cũng tại Hội nghị, Đảng uỷ Tập đoàn TKV đã khen thưởng và trao Giấy khen cho 05 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 gồm: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV; Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin; Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Đảng bộ Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin; Đảng bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin; khen thưởng và trao Giấy khen cho 05 tập thể đã có thành tích tham gia tích cực, có nhiều đóng góp cho Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 gồm: Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV; Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ Mỏ và Đoàn Thanh niên TKV.

IV - HOẠT ĐỘNG NỘI BẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

*** Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam**

(1) Công đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở. Kết quả: 14 đơn vị đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 49 đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đơn vị Hoàn thành nhiệm vụ.

(2) Chương trình “Tết thợ mỏ” tổ chức vào ngày 06/01/2023 tại 4 vùng và chương trình “Chợ Tết Công đoàn” tổ chức ngày 07/01/2023 tại Quảng trường 12/11 thành phố Cẩm Phả. Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 2.500 suất quà mức 2,0 triệu đồng và 9.486 suất mức 1,0 triệu đồng cho công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán 2023.

(3) Chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2028, có 62/65 đơn vị tổ chức xong trong tháng 12/2022.

(4) Tổ chức 264 cuộc đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức tiếp đoàn viên người lao động theo định kỳ; thông qua hòm thư góp ý; phiếu khảo sát, thăm dò, đánh giá sự hài lòng của người lao động.

(5) Hỗ trợ xây, sửa 152 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 7,88 tỷ đồng và 22 nhà gia đình chính sách với số tiền 2,2 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Phúc lợi thợ mỏ - Kỳ nghỉ cao cấp cho 300 đoàn viên xuất sắc đi tham quan nghỉ mát tại Vinpearl Phú Quốc; chương trình Phúc lợi thợ mỏ - Kỳ nghỉ cuối tuần cho 4.838 đoàn viên người lao động đi nghỉ dưỡng trên du thuyền vịnh Hạ Long. Hỗ trợ 27.110 người lao động bị nhiễm Covid-19; tổ chức tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 cho người lao động; hỗ trợ 43 nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình với số tiền 650 triệu đồng...

(6) Tổ chức chương trình “Vinh quang Thợ mỏ” tuyên dương 150 công nhân, cán bộ xuất sắc tiêu biểu; xét tặng 215 cá nhân đạt danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất...

(7) Tổ chức Liên hoan tiếng hát Thợ mỏ tại 05 vùng trên cả nước với trên 30 tiết mục và sự cổ vũ động viên của gần 2.000 lao động tại các khu tập thể công nhân... Khen thưởng 462 con CNVCLĐ đạt từ giải 3 các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên và 313 cháu con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi toàn diện năm học 2021 - 2022.

*** Đoàn Thanh niên TKV**

(1) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục, thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, pano áp phích, viết tin bài tuyên truyền... Trong năm 2022 toàn Đoàn có 1.332 tin bài được đăng tải trên các trang thông tin đại chúng, mạng xã hội của Trung ương, Tập đoàn và các đơn vị.

(2) Toàn Đoàn đã đăng ký đảm nhận và hoàn thành 221 công trình thanh niên, 81 mô hình thanh niên tham gia quản lý trong lao động sản xuất; 378 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất; 12 đề tài nghiên cứu khoa học,

trong đó có 01 đề tài được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Liên hoan phong trào Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc.

(3) Có tổng số 138 lượt ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của 860 đoàn viên, trồng và chăm sóc 41.394 cây xanh các loại.

(4) Các hoạt động tình nguyện tại chỗ luôn được quan tâm chú trọng thực hiện, trong đó tặng 388 suất quà trị giá 241,2 triệu đồng đồng viên thanh niên công nhân lao động tại các đơn vị, tặng 6.104 suất quà trị giá 2,556 tỷ cho các cháu là con công nhân lao động nhân các ngày lễ tết. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông. Nổi bật là các công trình “Thắp sáng đường quê”, “đường bê tông nông thôn”, “phòng máy tính cho em”, “ngôi nhà nhân ái”...

(5) Giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ cho Đảng xem xét kết nạp cho 141 quần chúng ưu tú, chuyển Đảng chính thức cho 113 đảng viên dự bị, giới thiệu 121 đoàn viên là quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức Đảng.

V - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*** Những kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD của TKV năm 2022**

- Doanh thu toàn Tập đoàn đạt cao nhất từ khi thành lập đến nay tương đương khoảng 7 tỷ USD; tăng trưởng lợi nhuận vượt 5 ngàn tỷ so với kế hoạch; nộp Ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch giao; công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng được cải thiện nhiều hơn so với các năm trước. Các khối sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2022. Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được:

+ Sản xuất than **39,4 triệu tấn**, đạt 101% KH năm; than tiêu thụ **46,5 triệu tấn**, đạt 108% KH năm.

+ Sản xuất khoáng sản: Alumin quy đổi **1,47 triệu tấn**, đạt 113,5% KH năm; Tiêu thụ Alumin **1,45 triệu tấn**, đạt 111,5% KH năm; Tinh quặng đồng **105.000 tấn**, đạt 104,3% KH năm; tiêu thụ đồng tấm **33 ngàn tấn**, đạt 110% KH năm...

+ Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp: sản xuất thuốc nổ **76,5 ngàn tấn**, đạt 100% KH năm; cung ứng thuốc nổ **117 ngàn tấn**, đạt 101,3% KH năm....

+ Doanh thu toàn Tập đoàn: ước đạt **165,9 ngàn tỷ đồng**, đạt 126% KH năm.

+ Lợi nhuận: ước đạt **8,1 ngàn tỷ đồng**, tăng 4,6 ngàn tỷ so với KH năm.

+ Nộp ngân sách nhà nước: ước đạt **21,06 ngàn tỷ đồng** bằng 116,4% KH năm.

+ Tiền lương bình quân: **14,6 triệu đồng/người-tháng**, bằng 107% KH năm; trong đó sản xuất than là **15,2 triệu đồng/người-tháng**, bằng 107 % KH năm.

- TKV đã thực hiện cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết trong điều kiện không tăng được sản lượng than khai thác do bị giới hạn bởi Giấy phép khai thác. Nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận của thường trực Chính Phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

- Vinh dự và tự hào cho thợ mỏ TKV nói chung và cán bộ công nhân, người lao động Công ty CP Than Vàng Danh nói riêng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm động viên và tặng quà vào ngày 01/4/2022.

- Thực hiện chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Tập đoàn và các công ty con, đơn vị trực thuộc đã kiểm soát chặt chẽ chi phí, xây dựng các giải pháp kinh tế kỹ thuật hợp lý. Kết quả, Tập đoàn đã tiết kiệm chi phí gần 1 ngàn tỷ đồng, giảm thiểu tác động của giá cả đầu vào tăng cao.

- Giữ ổn định giá bán than sản xuất trong nước cho sản xuất điện từ tháng 03/2019, giảm giá bán than pha trộn từ quý IV/2022 theo đó đã giảm chi phí nhiên liệu cho các nhà máy điện khoảng 13 ngàn tỷ đồng so với phải dùng toàn bộ than pha trộn nhập khẩu.

- Bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Các hệ số tài chính được cải thiện và nâng cao, an toàn tài chính cải thiện tốt hơn rất nhiều (Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 1,58 lần tương đương với giảm 2 lần so với quy định của Nhà nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 17,2 % cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng).

- Dự án mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai đạt và vượt công suất thiết kế ngay từ năm đầu vận hành. Hai dự án Bauxite Tây nguyên tiếp tục vượt công suất thiết kế 13% tương ứng với khối lượng 147 ngàn tấn Alumin quy đổi.

- TKV đã từng bước xây dựng cơ sở giữ liệu lớn, chuẩn hóa quy trình làm việc, từng bước chuyển đổi số, tiếp cận mô hình kinh tế số.

- Đối với công tác môi trường, các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV đã từng bước thực hiện đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy. Điểm sáng của công tác môi trường là thực hiện thành công tiêu chí “sáng – xanh - sạch”. Việc TKV xây dựng đề án bảo vệ môi trường vùng than Quảng Ninh và đề án bảo vệ môi trường các khu vực ngoài Tỉnh Quảng Ninh thuộc TKV giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030 tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tập đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ phát triển cùng địa phương và nhân dân trên địa bàn các tỉnh có hoạt động sản xuất của TKV.

- Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao thiết thực, được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nhiều hiệu ứng tích cực, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần

của công nhân lao động toàn Tập đoàn. Đặc biệt, Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam đã đạt huy chương đồng giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia năm 2022.

*** Một số chỉ tiêu SXKD chính của TKV năm 2023**

(i) Than nguyên khai sản xuất **39,18 triệu tấn**, tiêu thụ than **46,5 triệu tấn**. Bóc đất đá tổng số **159,68 triệu m³**, đào lò **274,86 km**.

(ii) Sản xuất Alumina **1.300 ngàn tấn**; Tinh quặng đồng **101,3 ngàn tấn**; đồng tấm **30 ngàn tấn**; kẽm thỏi **9,5 ngàn tấn**; phôi thép **220 ngàn tấn**.

(iii) Sản xuất và tiêu thụ điện **9,6 tỷ kWh**.

(iv) Vật liệu nổ công nghiệp: sản xuất thuốc nổ **76,5 ngàn tấn**; Cung ứng thuốc nổ **115 ngàn tấn**, sản xuất Amon Nitrat **190 ngàn tấn**.

(v) Doanh thu toàn TKV **168,9 ngàn tỷ đồng**; Lợi nhuận ước đạt **5.000 tỷ đồng**; Tổng giá trị đầu tư **9 ngàn tỷ đồng**; Tiền lương bình quân toàn TKV **14,8 triệu đồng/người-tháng**, trong đó sản xuất than là **15,4 triệu đồng/người-tháng**.

*** TKV được bầu là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 Khối các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp**

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Khối các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gồm các Tập đoàn: Xăng dầu Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo công tác năm 2022 của Cụm, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, với nỗ lực vượt bậc, đa số các đơn vị trong Cụm đã tận dụng tốt các cơ hội, thời cơ, khắc phục những hạn chế, tổ chức đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị trong Cụm đều đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước so với kế hoạch như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Petrolimex, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Công tác thi đua - khen thưởng luôn được các đơn vị trong cụm quan tâm, chỉ đạo sâu sát, toàn diện và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, coi đó là động lực quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội nghị đã bầu ra Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2023 là TKV và Petrovietnam. Đồng chí Lê Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc TKV, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 đã phát biểu nhận nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023 đến các đơn vị trong Cụm.

*** Dầu nhờn COMINLUB của Công ty CP Vật tư - TKV được vinh danh "Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2022"**

Vừa qua, tại lễ trao giải “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh năm 2022” do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA), nhãn hiệu dầu nhờn COMINLUB - sản phẩm của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV được vinh danh “Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”. Đây là sản phẩm đang được sử dụng ở hầu hết tất cả các thiết bị máy móc khai thác trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Hơn 25 năm đồng hành và gắn bó cùng ngành Than, sản phẩm dầu nhờn COMINLUB luôn phấn đấu thực hiện đúng với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là thành công của COMINLUB”. Việc đạt được giải thưởng “Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” đã cho thấy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV luôn không ngừng đầu tư nghiên cứu, cải tiến các quy trình sản xuất để cho ra những sản phẩm dầu nhờn COMINLUB đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng, yêu cầu ngày càng cao của các hãng thiết bị để luôn trở thành người trợ thủ đắc lực đối với các khách hàng trong ngành Than - Khoáng sản và vươn tầm ra trong cả nước.

*** TKV góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022**

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố từ ngày 09-21/12/2022. Đại hội có 21/43 môn thi đấu được tổ chức tại Quảng Ninh, trong đó có 6 môn được tổ chức tại các địa điểm thi đấu của các đơn vị thuộc TKV.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tổ chức tại Quảng Ninh, các địa điểm thi đấu thuộc các đơn vị TKV gồm: Sân vận động Cửa Ông thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông thi đấu môn Bóng đá nữ; Nhà thi đấu Công ty CP Than Núi Béo thi đấu môn Khiêu vũ và Đấu kiếm; Nhà thi đấu Công ty CP Than Hà Lâm thi đấu môn PencakSilat và Vovinam; Nhà thi đấu Công ty Than Dương Huy thi đấu môn Đá cầu. Công tác chuẩn bị và phục vụ được các đơn vị thực hiện đầy đủ, chu đáo; đầu tư bổ sung cơ sở vật chất; thực hiện tu sửa, chỉnh trang lại các hạng mục trong và ngoài nhà thi đấu, đèn chiếu sáng, sân cỏ... có phương án đáp ứng về nguồn điện, nước, chỗ ăn nghỉ, bố trí nhân lực phục vụ, nhân viên y tế, bảo vệ..., tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn vận động viên tham gia thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là kỳ đại hội thể thao có quy mô lớn nhất trong lịch sử các kỳ đại hội và đã thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Qua đó, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của TKV với địa phương, với sự phát triển thể thao của TKV, của Quảng Ninh và cả nước.

*** Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2022 “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”**

Ngày 30/12, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và Tập đoàn, Công đoàn TKV đã có nhiều nỗ lực triển khai và hoàn thành chương trình công tác năm 2022 với chủ đề công tác năm 2022 “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”. Các cấp công đoàn trong toàn ngành đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng người lao động, cùng với cơ quan chuyên môn phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận cao trong CNVCLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và Tập đoàn.

Công tác phòng chống dịch bệnh đi đôi với SXKD phù hợp thích ứng an toàn, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; đã kịp thời tiêm vaccine tăng cường, chủ động tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 ổn định tư tưởng NLĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu hậu Covid-19. Phát động các phong trào thi đua tăng năng suất lao động, tăng thời gian làm việc hữu ích trong khối sản xuất than đảm bảo cung cấp đủ than cho nền kinh tế; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và tiền lương của người lao động đạt cao. Các hoạt động chăm lo cho người lao động được quan tâm cả về số lượng và chất lượng: Chương trình Tết thợ mỏ; phúc lợi thợ mỏ kỳ nghỉ cuối tuần; tham quan nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, rửa phổi cho người lao động...

Năm 2022, Công đoàn TKV được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Công đoàn TKV thống nhất mục tiêu, chủ đề công tác “Đoàn kết - Sáng tạo - Thiết thực vì Người lao động và Doanh nghiệp”; nỗ lực, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu, 08 biện pháp chuyên đề và đặc biệt là 38 chương trình công tác trọng tâm mà BCH Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã thông qua.

Tại Hội nghị, Công đoàn TKV đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2022.

VI - MỘT SỐ THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC – TKV NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thực hiện nghiêm túc chế độ sơ kết, tổng kết công tác từng tháng, quý và năm.

- Cấp ủy các cấp trong Tổng công ty tổ chức xây dựng, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 111-NQ/ĐU, ngày 31/12/2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, trong đó bám sát các giải pháp đã xây dựng tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 132-KL/ĐU, ngày 05/5/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về việc bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Trong năm, đã tổ chức 20 buổi sinh hoạt Ban Thường vụ, 17 cuộc họp Ban Chấp hành.

- Bám sát, triển khai kịp thời sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và chương trình công tác của Ban Chấp hành, trong năm 2022, Ban Chấp hành đã xây dựng và triển khai tổng số 35 quy chế, quy định, quy trình, nghị quyết, nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ và năm 2022. Ký 01 quy chế phối hợp với Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Các nghị quyết, văn bản được triển khai sâu rộng đến các tổ chức trong hệ thống chính trị Tổng công ty.

2. Công tác chính trị, tư tưởng

- Hệ thống tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp tập trung phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên, CNVLD trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị, trong phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, CNLD nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ những khó khăn, thuận lợi, những nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, quý và năm của Tổng công ty, của các đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm.

- Duy trì xây dựng và ban hành bản tin nội bộ của Đảng ủy Tổng công ty dùng cho sinh hoạt các chi bộ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức 06 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn.

- Đã có 13 tác phẩm của cán bộ, đảng viên tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

- Tạo được sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng viên, CNVLD và trong cả hệ thống.

3. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác nhân sự

- Duy trì nghiêm túc nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Đã ban hành và triển khai về Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV quản lý và Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 Tổng công ty và các cơ sở trực thuộc; chỉ đạo hoàn thành việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2025 - 2030 và giai đoạn 2020 - 2025 (sau rà soát bổ sung); quy trình quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng Tổng công ty, cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2025 - 2030 và giai đoạn 2020 - 2025.

- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc cấp ủy các cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các cơ sở xem xét, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc của BCH, quy chế mối quan hệ công tác, các quy định về công tác cán bộ theo yêu cầu của Đảng ủy TKV.

- Tập trung làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức, cán bộ, đảng viên năm 2022 theo kế hoạch.

- Xét kết nạp 20 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 19 đảng viên; đề nghị làm thẻ cho 19 đảng viên; xét đề nghị tăng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên; chuyển sinh hoạt ra ngoài đảng bộ cho 14 đảng viên, tiếp nhận sinh hoạt đến 01 đảng viên. Đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay là 463 đồng chí đang sinh hoạt tại 18 chi bộ của 05 đảng bộ cơ sở trực thuộc.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Trung ương, UBKT Trung ương, Đảng ủy Khôi, Đảng ủy TKV và xây dựng đầy đủ các quy trình, quy định của Đảng ủy Tổng công ty.

- Xây dựng, triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Thực hiện hoàn thành 02 cuộc giám sát, 02 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

- Rà soát, quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã xây dựng và thực hiện nghiêm chương trình công tác năm 2022.

- Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn VKV, xây dựng và đăng ký triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, mô hình dân vận khéo.

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp lãnh đạo, tăng cường công tác đối thoại để chia sẻ thông tin, nâng cao sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD

Các chỉ tiêu SXKD ước đạt: Điện sản xuất dự kiến đạt 8,320 tỷ kWh, bằng 86,6 % kế hoạch TKV giao, bằng 100% Kế hoạch dự kiến điều chỉnh (Công văn số 1794/ĐLTKV-KH ngày 03/11/2022 báo cáo TKV). Than sản xuất: Than nguyên khai sản xuất 120,5 nghìn tấn, bằng 100,4% kế hoạch; than sạch sản xuất 129,6 nghìn tấn, bằng 107% kế hoạch. Tổng doanh thu dự kiến đạt: 11.074 tỷ đồng, bằng 92,3% Kế hoạch TKV giao đầu năm và bằng 101% kế hoạch đề nghị điều chỉnh.

7. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; không để xảy ra tai nạn lao động; không để xảy ra tai nạn giao thông và không để xảy ra sự cố cháy nổ.

8. Không để xảy ra vi phạm về môi trường; không có sự cố về môi trường.

9. Mục tiêu năm 2023

Phát huy truyền thống “*Kỷ luật và Đồng tâm*”, tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty để nâng cao hiệu quả SXKD, năng lực cạnh tranh, điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD một cách linh hoạt, thích ứng với thị trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (sản lượng điện sản xuất: 9,6 tỷ kWh; Đất bóc: 600.000 m³, Than nguyên khai sản xuất: 120.000 tấn; Than tiêu thụ: 121.000 tấn; Tổng doanh thu: 12.024,45 tỷ đồng Lợi nhuận: 850,2 tỷ đồng); phấn đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông, người lao động; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các giải pháp tại Kết luận số 132-KL/ĐU, ngày 05/5/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về việc bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty.

- Xây dựng và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp.

- Phấn đấu trên 80% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên và trên 85% trở lên đảng viên đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu kết nạp từ 15 đến 20 đảng viên mới.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cấp ủy địa phương.

Nguồn:

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023 của Đảng ủy Tập đoàn TKV.

- Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty.